

THÔNG TIN NỘI BỘ
(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 10/2024)

KỶ NIỆM 107 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGÀ
(07/11/1917 - 07/11/2024)

NỘI DUNG

I- Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới

II- Để nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống

**III- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN
9 tháng năm 2024**

**IV- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh**

V- Một số hoạt động của thành phố

VI- Văn bản mới.

I- CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA KHAI MỞ MỘT THỜI ĐẠI MỚI

Kỷ niệm 107 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2024), Thông tin nội bộ trích giới thiệu nội dung bài viết ***“Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới”*** của Đại tá, ThS NGUYỄN ĐỨC THẮNG được đăng trên website Báo Quân đội nhân dân.

Ngày 07/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười đã nổ ra và giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của thế giới. Cuộc cách mạng vĩ đại đó đã vạch đường cho nhân loại đi đến một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nhà nước Xô viết do Lênin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến tiền tư bản nghèo đói và lạc hậu trở thành một cường quốc. Vai trò của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã biến “bóng ma ám ảnh châu Âu” thành một sức mạnh hiện hữu. Chủ nghĩa Mác-Lênin từ lý luận khoa học trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên phạm vi thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tác động mạnh mẽ đến đời sống, chính trị nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Nhiều đảng cộng sản và công nhân ở các nước đã ra đời; phong trào đoàn kết quốc tế được hình thành và phát triển sâu rộng khắp các châu lục. Giai cấp công nhân và nhân dân lao

động tại hàng loạt nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ Latin đã nổi dậy đấu tranh giành được độc lập dân tộc. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển như một dòng thác trên toàn cầu; hàng trăm triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Với sự xuất hiện và tồn tại hơn 7 thập kỷ của nước Nga Xô viết và sau đó là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô), nhân loại đã được chứng kiến những biến đổi kỳ diệu của đời sống con người trên 1/3 diện tích trái đất.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, với tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, quân sự, lực lượng Hồng quân Liên Xô đã đánh tan các thế lực phát xít đến tận sào huyệt, góp phần quyết định cứu nhiều quốc gia, dân tộc ở châu Âu, châu Á thoát khỏi thảm họa diệt chủng của chủ nghĩa phát xít.

Những thành tựu to lớn mà hệ thống xã hội chủ nghĩa với trụ cột là Liên Xô đạt được cũng đã thức tỉnh, cổ vũ phong trào đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở chính ngay các nước tư bản phát triển, buộc chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc phải có những điều chỉnh để thích nghi và tồn tại.

Đúng như Lênin đã từng khẳng định: “Cuộc Cách mạng Tháng Mười của chúng ta đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới”. Đánh giá về tầm vóc, ý nghĩa và giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Như vậy, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa khai mở một thời

đại mới trên toàn thế giới.

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng ở mỗi nước, trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam dù bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn luôn trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể của đất nước ta.

Trước những biến đổi sâu sắc của thời đại và thế giới, nhất là từ sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) và coi đó là một vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Sau 38 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã chủ động, tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu to lớn của đất nước là minh chứng sống động con đường đi lên CNXH là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu

thế phát triển của thời đại, được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Ngày nay, lợi dụng sự khủng hoảng nghiêm trọng của CNXH trên thế giới, các thế lực thù địch ra sức chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và cơ sở tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại này là Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trước những khó khăn, thử thách nghiệt ngã của CNXH, trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng xuất hiện tư tưởng bi quan, dao động, ngả nghiêng, ý kiến trái chiều, đặt lại vấn đề về tầm vóc, giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Song, “bàn tay không che nổi mặt trời”, lý tưởng và những giá trị nhân văn cao cả của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tràn đầy sức sống trường tồn, luôn tỏa sáng và in đậm trong tâm trí của nhân dân Nga và của nhân loại.

Chúng ta có thể khẳng định, mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và CNXH của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội trong nhiều thập kỷ qua càng làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa và giá trị thời đại sâu sắc của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

II- Để nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống

Để có thể làm tốt và hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì không nên chỉ giới hạn công tác này trong phạm vi tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận và học thuyết khoa học, mà cần mở rộng thêm ở góc độ: làm sao để biến nó thành niềm tin, lẽ sống của Nhân dân.

NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀ NIỀM TIN

CỦA NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH MỚI

Trong tiến trình vận động và phát triển của nhân loại, niềm tin là một nhân tố hết sức quan trọng. Bất cứ quốc gia hay thể chế chính trị nào, muốn phát triển ổn định, bền vững và tiến tới một xã hội thái bình, thịnh trị thì những người lãnh đạo của quốc gia/thể chế đó phải đặt vấn đề xây dựng niềm tin đối với Nhân dân.

Trong một quốc gia có chính đảng lãnh đạo, điều kiện tiên quyết để chính đảng đó có thể tồn tại và phát triển là phải có nền tảng tư tưởng vững chắc, được thực tiễn kiểm nghiệm, thử thách, sàng lọc và phải gắn bó, thực sự trở thành một trong những niềm tin, lẽ sống của người dân. Khi đó, mọi chủ trương, đường lối, quan điểm... của chính đảng sẽ được người dân tin và làm theo như đối với một chân lý khách quan, một hệ giá trị thiêng liêng của cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, sự tồn tại và phát triển của nền tảng tư tưởng không chỉ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của chính đảng tạo ra nó mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan khác nhau, trong đó, niềm tin của quần chúng nhân dân là yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại, tồn tại lâu dài hay kết thúc chóng vánh đối với nền tảng tư tưởng.

Là một đảng chính trị “gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình” nên trong quan điểm và sự kiên định về lập trường tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là bộ phận nền, gốc vững chắc

bao gồm những quan điểm, hệ thống tri thức lý luận cũng như thái độ, sự nhìn nhận, đánh giá đối với hiện thực khách quan một cách khoa học, đúng đắn mà trên đó những bộ phận khác của Đảng như Cương lĩnh, chủ trương, đường lối, quan điểm, thái độ... được xây dựng và phát triển. Điều này, không chỉ bảo đảm sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, mà còn thể hiện rõ ý chí kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch đi ngược lại bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng và Nhà nước cùng toàn thể Nhân dân Việt Nam xác định nền tảng tư tưởng của Đảng ta là một bộ phận quan trọng bậc nhất trong việc gìn giữ và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh mới, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, trong đó, nguy hiểm hơn cả là những âm mưu, hành động nhằm làm cho người dân suy giảm, mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Để gieo rắc sự hoài nghi hòng hướng tới phủ nhận, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, các thế lực thù địch đã “dẫn dụ” bằng nhiều chiêu trò, luận điệu thâm độc như: 1) Đưa ra những “lý luận” xuyên tạc rằng việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chẳng qua là ý muốn chủ quan duy ý chí, là một cách “chỉ để giữ đặc quyền” và “không đem lại lợi ích cho toàn dân Việt Nam”(!?). 2) Xuyên tạc rằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là “vật cản” đối với sự phát triển đất nước(!?). 3) Ngụy tạo rằng Đảng cộng sản Việt Nam đang có sự “Khủng hoảng lý luận” bởi “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin giúp cải cách thế nào trong bối cảnh kinh tế thị trường? và những nội dung cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng là chỉ để phục vụ

cho Đảng và không đề cập đến các vấn đề trọng đại của quốc gia(!?). 4) Cổ xuý và bịa đặt rằng “Khi lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Việt Nam sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ như Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu”(!?)...

Có thể thấy, những luận điệu xuyên tạc, chống phá đang âm thầm len lỏi, “bám rễ” vào đời sống xã hội và đã ít nhiều gây ra những hệ lụy nguy hiểm.

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRỞ THÀNH NIỀM TIN, LỄ SỐNG CỦA NHÂN DÂN?

Thứ nhất, sẽ là hoàn chỉnh hơn về mặt ý nghĩa và giá trị khi nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở phạm vi một học thuyết, một hệ thống khoa học lý luận... mà cần phải thâm nhập sâu rộng hơn nữa vào quần chúng nhân dân. Nói cách khác, cần phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung nền tảng tư tưởng của Đảng vào quần chúng nhân dân theo hướng: dễ hiểu, dễ thuộc, dễ vận dụng.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, nội hàm khái niệm về các tri thức liên quan đến nền tảng tư tưởng của Đảng thường mới “dừng lại” ở những người có học vấn cao, mà chưa thật sự lan tỏa một cách sâu, rộng đến các tầng lớp Nhân dân nói chung. Dường như, người dân vẫn còn “xa lạ” và chưa thực sự hiểu biết, tỏ tường về nền tảng tư tưởng của Đảng! Trong khi đó, nếu so sánh (dù là “khập khiễng”) chúng ta sẽ thấy “mức độ phổ quát” của thánh kinh, giáo lý, điều răn... trong các tôn giáo rộng hơn nhiều. Sở dĩ các thánh kinh, giáo lý, điều răn... trở thành “máu thịt”, hơi thở, tâm hồn của tín đồ, vì bên cạnh việc các tôn giáo, tín ngưỡng vẫn giữ nguyên được hồn cốt giáo lý, kinh kệ cùng

những triết lý cao siêu, họ còn tiến hành công việc “đại chúng hóa” “tuyên truyền” các vấn đề này ở nhiều cách thức khác nhau (*viết thành thơ, châm ngôn, cách ngôn răn dạy...*), giúp con chiên, tin đồ dễ nhớ, dễ thuộc và dễ vận dụng vào đời sống. Và vì thế, họ sớm hình thành nên “Đức tin”.

Lâu nay, chúng ta cũng đã quan tâm đến việc nghiên cứu và tuyên truyền các tác phẩm kinh điển của các nhà tư tưởng lỗi lạc (C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh...) và các tác phẩm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công việc này hết sức ý nghĩa trong việc giữ gìn và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là khi hiện nay thế giới đang đa chiều, nhiễu loạn về thông tin. Song, việc học tập, nghiên cứu các tác phẩm kinh điển này chỉ mới dừng lại ở những đối tượng người học nhất định (chủ yếu là cán bộ, giảng viên của các Trường, các Học viện chính trị, các Viện nghiên cứu; và những người được đi học, thường phải bảo đảm một số tiêu chí nhất định) mà chưa được mở rộng. Thực tiễn cho thấy, khi học tập, nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ít người mới vỡ lẽ: Lâu nay, có những tri thức mà vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, họ vẫn thường hiểu nhầm, hiểu sai; vận dụng nhầm, vận dụng máy móc!

Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để những giá trị tốt đẹp trong nền tảng tư tưởng của Đảng thật sự lan tỏa, phổ quát đến với tất cả người dân, để Nhân dân thực sự thấm nhuần, coi đó là niềm tin, lẽ sống trước mỗi hành động, việc làm, trước mỗi vấn đề của đất nước...

Thứ hai, phải dựa vào Nhân dân, xem Nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng

tư tưởng của Đảng.

Muốn nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống của Nhân dân, thì cần phải dựa vào Nhân dân. Nhân dân chính là “tai mắt” của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Người dân luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, tiếp xúc với mọi đối tượng; có khả năng sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông một cách hiệu quả nên dễ dàng nhận diện được đối tượng cùng các nội dung, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Không chỉ vậy, với nhiều thành phần, giai tầng, lứa tuổi, cả trong và ngoài nước, người dân Việt Nam cũng chính là một trong những chủ thể sáng tạo ra những nội dung, phương thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả - từ tự phát sang tự giác, từ đơn lẻ sang phối hợp để cùng đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc; phản bác các luận điệu xuyên tạc một cách kịp thời, hiệu quả, thuyết phục.

Các tầng lớp Nhân dân còn là “bức tường thành” vững chắc để ngăn chặn những luận điệu sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Đảng ta là Đảng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ, vậy nên, bảo vệ Đảng cũng chính là cách người dân bảo vệ mình!

Dựa vào Nhân dân, “Lấy dân làm gốc” chính là cách tạo nên “thế trận lòng dân” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Thứ ba, phải giúp Nhân dân hiểu hiểu đúng, hiểu rõ: nền tảng tư tưởng của Đảng ta không phải tự nhiên mà có, không phải là sản phẩm chủ quan duy ý chí... mà là một hệ thống tư tưởng, quan điểm được xây dựng một cách khoa học, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử dân tộc, luôn được bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước.

Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng của Đảng nhưng chúng ta không sao chép nguyên xi và cũng không tuyệt đối hóa vấn đề này, ngược lại, luôn vận dụng một cách sáng tạo, có sự điều chỉnh, bổ sung và phát triển để phù hợp với thực tiễn của đất nước.

Hồ Chí Minh chính là người đầu tiên tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và Người cũng là người đầu tiên vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin lên một tầm cao mới trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, từ đó đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong quá trình Đảng lãnh đạo và xây dựng đất nước, đặc biệt là trong xây dựng CNXH, Đảng ta cũng đã có những sai lầm, khuyết điểm, gặp phải nhiều khó khăn, hạn chế... nhưng nhìn một cách tổng thể, nhất là khi đặt trong tương quan về góc độ quản trị quốc gia, thì kết quả là chúng ta đã có những thành tựu to lớn, trong đó kinh tế - xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Điều này cho thấy Đảng và Nhà nước luôn có sự đổi mới nhận thức, và từ đó đổi mới trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa

xã hội.

Theo nguyên tắc sự phát triển của nhận thức, có những cái trước, nay và sau đều đúng; nhưng cũng có những cái trước đúng nay cần phải bổ sung hoàn thiện theo nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, và có những cái trước đúng nhưng nay không còn phù hợp. Vậy nên, trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, cần phải tiếp tục xác định “cái gì vẫn còn đúng và vẫn còn có giá trị lâu dài; cái gì trước kia chúng ta hiểu không đúng nay phải điều chỉnh lại cho đúng; cái gì ngay từ thời các nhà kinh điển đã thừa nhận là không đúng, cái gì đã bị thực tiễn vượt qua, đặc biệt là thực tiễn ở Việt Nam mà chúng ta cần bổ sung phát triển”. Xác định được điều này nghĩa là chúng ta thêm một lần nữa làm sáng tỏ các giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và “không thể đổ cho học thuyết Mác - Lênin có lỗi trong những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình xây dựng, phát triển đất nước”.

Thứ tư, cần phải làm tốt hơn nữa công tác chăm lo và nâng cao đời sống cho người dân, làm cho người dân ngày càng hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc không chỉ đơn thuần ở sự thỏa mãn, đầy đủ về vật chất, mà còn thể hiện mãnh liệt ở khía cạnh tinh thần; hạnh phúc chính là chìa khóa khai phóng niềm tin và lý tưởng cho con người. Một khi đời sống của người dân được bảo đảm, không chỉ biết “ăn no mặc ấm” mà còn là “ăn ngon mặc đẹp”, không chỉ biết nhìn nhận mà còn biết cảm nhận và cảm thụ các giá trị khoa học, văn hóa nghệ thuật... thì người dân sẽ càng có cơ sở để nhận biết và tin tưởng hơn vào nền tảng tư tưởng của Đảng và xem đó là niềm tin, lẽ sống.

KHI NÈN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG THỰC SỰ TRỞ THÀNH NIỀM TIN, LỄ SỐNG

Hơn tất cả, niềm tin là sức mạnh cố kết toàn dân tộc Việt Nam. Vậy nên, khi một hệ thống tri thức lý luận, một học thuyết, hệ tư tưởng của Đảng thực sự trở thành niềm tin, lễ sống trong mọi tầng lớp Nhân dân thì chắc chắn sẽ sản sinh ra những “quả ngọt” làm cho đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Cụ thể là:

Sẽ góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị một cách hiệu quả.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Thời gian qua, Đảng ta đã và đang thực hiện rất tốt công tác này trên tất cả các mặt, các lĩnh vực. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận, vẫn còn đó không ít vấn đề gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, trong đó có tình trạng tham nhũng, chạy chức chạy quyền, cán bộ quan liêu, sách nhiễu người dân... và đây cũng chính là “luận cứ, luận điểm” để các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng, tăng cường xuyên tạc, bịa đặt, chống phá.

Vậy nên, xây dựng và chỉnh đốn Đảng không phải là công việc của riêng Đảng và các đảng viên, mà cũng phải là công việc của người dân, bởi lẽ người dân chính là “thước đo” để đánh giá kết quả của công việc hệ trọng này. Khi đã hình thành được niềm tin, người dân sẽ có cơ sở để “biết”, “bàn”, “làm”, “kiểm tra”, “giám sát” và “thụ hưởng”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc: công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị sẽ ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Sẽ củng cố, phát triển sự đồng thuận xã hội bền vững, góp phần loại bỏ những thông tin sai trái, xấu độc.

Đồng thuận xã hội chính là một trong những “kháng thể” hiệu quả nhất để Nhân dân chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là khi các luận điệu này đang ngấm ngấm len lỏi vào tất cả các lĩnh vực của đời sống và làm cho một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là giới trẻ hình thành những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc. Trước hết, Nhân dân sẽ có thái độ nhận thức tích cực đối với các vấn đề nổi cộm của xã hội, như công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng; các chính sách xây dựng và phát triển văn hóa, dân tộc, tôn giáo.... Tiếp đến, người dân sẽ thấy được sự hợp lý, khoa học từ các quan điểm, đường lối của Đảng và sẽ tự nguyện, vui vẻ thực hiện, vận dụng vào cuộc sống hằng ngày. Sau cùng, những thông tin sai trái, xấu độc sẽ không có cơ hội bám rễ vào đời sống của người dân, chúng sẽ phải tự hủy trước niềm tin vững chắc mà Nhân dân dành cho Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những “quả ngọt”, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận ở chiều ngược lại, đó là những hệ lụy, những “trái đắng” khi nền tảng tư tưởng của Đảng trở nên xa lạ và không trở thành niềm tin, lẽ sống của người dân. Trước hết, đó là khoảng cách giữa Nhân dân với Đảng sẽ ngày càng xa. Đó là khi người dân mất niềm tin và cho rằng nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ đơn thuần là một học thuyết, là sản phẩm “chủ quan duy ý chí” của những người cầm quyền không thực sự vì dân... Lúc đó người dân sẽ thờ ơ, hoài nghi, từ bỏ và rồi sẽ “đi tìm một điều gì khác” để giải tỏa, thỏa mãn những ước muốn, những trạng thái tinh thần mà họ đang thiếu hụt. Lịch sử ra đời của các tôn giáo, tín ngưỡng đã cho thấy: Khi người dân cảm thấy lạc lõng, nhỏ bé, khi cuộc sống trở nên mất phương hướng thì họ sẽ

tìm đến một thế lực nhất định để gửi gắm, ký thác niềm tin. Tiếp đến, khi không có chí hướng, không xác định được lý tưởng, mục đích sống..., người dân sẽ mất đi khả năng định hướng trong đời sống xã hội. Nhân dân sẽ không đồng lòng, chung tay với Đảng và Nhà nước để xây dựng các vấn đề trọng yếu của quốc gia. Sự hài lòng với đảng cầm quyền và hệ thống chính trị sẽ bị giảm sút, cùng với đó, tất cả các yếu tố tiêu cực sẽ được dịp kích hoạt, nảy nở, sinh sôi... và rồi những luận điệu xuyên tạc, phản động sẽ càng có cơ hội nảy mầm, bén rễ trong đời sống, trong nếp nghĩ của người dân. Và sau cùng, mầm mống của sự phân rã xã hội sẽ vì thế có cơ hội nảy nở, sinh sôi. Kết cục là những hậu quả tồi tệ từ những bất ổn chính trị - xã hội!

* * *

Trong cuộc sống, phàm khi con người đổ vỡ niềm tin thì tất yếu sớm muộn cũng dẫn đến sự hoang mang, sợ hãi, và rồi sẽ nghe và làm theo một cách mù quáng trước những dẫn dụ của những kẻ phi thiện. Ngược lại, khi đã có niềm tin - được hình thành trên cơ sở khoa học, được kiểm chứng bởi lịch sử, được xây dựng từ một chính đảng hết lòng phụng sự nhân dân - thì con người sẽ tạo ra cho mình một thế giới quan đúng đắn, nhân văn; xác định được lý tưởng, lẽ sống cao đẹp; thực tâm đồng thuận, “chung lưng đấu cật” xây dựng một xã hội “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những kết quả đất nước ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng không phải là những thứ trừu tượng, mơ hồ; thành quả kinh tế - xã hội có được như hiện nay không phải là kết quả của một sự mạo hiểm hay ăn may, mà đó là do “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” bởi ý Đảng với lòng dân. Vì thế, khi nền

tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống trong quảng đại quần chúng nhân dân thì chắc chắn không có khó khăn, trở ngại, thử thách nào mà đất nước ta, Đảng ta, Nhân dân ta không thể vượt qua; chắc chắn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ sớm trở thành hiện thực.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QPAN 9 THÁNG NĂM 2024

1. Trên lĩnh vực kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả trên nhiều mặt.

Hoạt động du lịch 9 tháng đầu năm 2024 tiếp tục phát triển; lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết đạt 5,1 triệu lượt khách, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách nước ngoài khoảng 232 nghìn lượt, tăng 5%. Doanh thu trong 9 tháng năm 2024 ước khoảng 12.350 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Hoạt động dịch vụ - thương mại duy trì ổn định. Việc lưu thông hàng hóa, đảm bảo nhu cầu của nhân dân và du khách, nhất là trong các dịp lễ Tết, không xảy ra tình trạng găm hàng, sốt giá, đầu cơ gây bất ổn thị trường. Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm tình hình giá cả, biến động được tăng cường.

Hoạt động khai thác hải sản tương đối ổn định, sản lượng hải sản khai thác bằng 105,08% so với cùng kỳ và đạt 77,65% kế hoạch. Công tác phối hợp kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường. Công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo, tình hình dịch bệnh không xảy ra. Công tác kiểm tra, bảo vệ, phát triển rừng

và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra vụ cháy rừng.

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước được 1.245,47 tỷ đồng (đạt 91% dự toán pháp lệnh), tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách 9 tháng đầu năm ước 642,5 tỷ đồng, đạt 71,57% dự toán HĐND thành phố giao; đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và đầu tư phát triển; đảm bảo các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, các khoản trợ cấp xã hội.

2. Về đầu tư phát triển

Công tác đầu tư phát triển được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm; hàng tháng, hàng quý Thường trực Thành ủy nghe UBND thành phố và các ngành chức năng báo cáo tiến độ, kết quả đầu tư công. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến 09/9/2024 ước đạt 137,243 tỷ đồng, đạt 32,3%.

Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm), dự án chung cư sông Cà Ty, dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B, đường Hàm Kiệm - Tiến Thành, sân bay Phan Thiết, cầu Văn Thánh...

Tập trung lãnh đạo thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Phan Thiết gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 703-KL/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *định hướng mở rộng*

thành phố Phan Thiết và định hướng quy hoạch một số khu vực quan trọng của thành phố Phan Thiết.

3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị

Tập trung chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; rà soát, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của thành phố. Chỉ đạo xử lý trường hợp lấn chiếm đất Nhà nước quản lý, xây dựng trái phép tại phường Phú Hải.

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “*Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng*” và tiếp tục thực hiện chủ đề “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp*”. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trái phép trên địa bàn.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hậu kiểm tra giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán kinh doanh, gây mất trật tự nhất là các khu vực trên các trục đường chính và xung quanh các chợ trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; qua đánh giá, các tiêu chuẩn của tiêu chí đô thị loại I thành phố được 77,43/100 điểm; trong đó, có 3/5 tiêu chí chưa đạt và 08/58 tiêu chuẩn chưa đạt.

4. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Chất lượng giáo dục được duy trì, hoàn thành chương trình năm học 2023-2024. Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2024-2025; trong đó ở bậc Mầm non có 9.548 trẻ đến trường đầu năm học; ở cấp Tiểu học có 21.401 học sinh đến trường; ở cấp Trung học cơ sở có 14.455 học sinh đến trường.

Các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát; việc thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được triển khai đúng kế hoạch; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm thực hiện; công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng.

Đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 45.376 người, đạt 91,72% so với kế hoạch, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm y tế là 190.522 người, đạt 89,1% so với chỉ tiêu kế hoạch, tăng 2,17% so với cùng kỳ. Tỷ lệ người dân trên địa bàn thành phố tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,42%, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2023.

Các chính sách an sinh xã hội được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, đúng quy định, nhất là việc hỗ trợ cho người lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024). Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2024, qua 09 tháng đã vận động được 628,75 triệu đồng, đạt 123% kế hoạch. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều được triển khai thực hiện theo quy định.

Các hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân; chỉ đạo tăng cường quản lý đảm bảo an toàn tại các bãi tắm biển, hồ bơi; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở các cơ sở dịch vụ văn hóa, du lịch trên địa bàn.

5- Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tập trung chỉ đạo, giao quân năm 2024 đạt chỉ tiêu (*202/202 thanh niên*); diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và chuẩn bị *diễn tập chiến đấu của các phường (Bình Hưng, Hưng Long, Đức Thắng, Đức Long, Phú Hải)* trong khu vực phòng thủ năm 2024. Chỉ đạo nắm, quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo theo Nghị định số 30/NĐ-CP và Nghị định số 130/NĐ-CP của Chính phủ.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phối hợp bảo vệ thành công Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các ngày lễ lớn 30/4, 01/5, 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý các vấn đề có liên quan đến tôn giáo và tình hình lấn chiếm đất công, đất dự án trên địa bàn các phường, xã. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được đẩy mạnh, tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn có kết quả tích cực. Công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án có nhiều

cố gắng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

6- Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính được tập trung chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 20/02/2024 thực hiện chủ đề năm 2024 “*Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp*” (cụ thể là cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI). Qua đó, đã góp phần giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; hạn chế thấp nhất hồ sơ trễ hẹn. Chỉ đạo thường xuyên chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

IV- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thu Nga - Người thủ lĩnh Thanh niên năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm.

Năng nổ, nhiệt tình, hòa đồng, dễ mến, luôn biết quan tâm, lắng nghe các ý kiến của các bạn đoàn viên, thanh niên, thể hiện được bản lĩnh của người thủ lĩnh thanh niên trong các hoạt động Đoàn phường và các hoạt động xã hội, đó là nhận xét của đoàn viên, thanh niên đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Nga - Ủy Viên Ban Thường vụ Thành Đoàn; Bí thư Đoàn phường Mũi Né.

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2008, Nguyễn Thị Thu Nga tham gia học Lớp Trung cấp chuyên ngành Hành chính Văn phòng tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Sau khi tốt nghiệp, tháng 3/2011 thì Thu Nga được tuyển dụng vào làm Phó

Bí thư Đoàn phường; năm 2016, với sự nỗ lực phấn đấu của mình, đồng chí Thu Nga đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 2017 với sự nỗ lực, rèn luyện của bản thân, được sự tín nhiệm Đảng uỷ phường và các ban đoàn viên đã bầu Thu Nga giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường. Với tinh thần không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Thu Nga đã tiếp tục tham gia và hoàn thành xong lớp Đại học Xã hội học do tỉnh tổ chức, đồng thời cũng đã hoàn thành xong lớp trung cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Thu Nga tâm sự: *“Trong thời kỳ hiện nay, một bộ phận thanh niên chưa xác định đúng mục tiêu, lý tưởng phấn đấu còn mơ hồ, ngại học tập, lười lao động, buông thả, chạy theo lối sống thực dụng, suy thoái giá trị đạo đức... những điều này ảnh hưởng đến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và tổ chức đoàn - hội gặp rất nhiều khó khăn. Để tạo sức hút đối với các đoàn viên, thanh niên thì tổ chức Đoàn phải luôn là người bạn đồng hành của tuổi trẻ. Bản thân người thủ lĩnh phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề ra những chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên cùng tham gia”.*

Tham gia công tác Đoàn khi tuổi còn rất trẻ, với tinh thần trách nhiệm, năng nổ, tích cực, trong những năm qua, với vai trò là Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn phường, Thu Nga đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn lãnh đạo Đoàn phường đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc trong công việc - đưa Đoàn phường trở thành một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Phan Thiết. Thu Nga cũng luôn xác định mình cần học tập và làm theo Bác ngay từ

những việc làm bình thường và giản dị hàng ngày. Trên cương vị thủ lĩnh Đoàn, Thu Nga đã cùng Ban Chấp hành Đoàn phường bám sát nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đoàn cấp trên, của Đảng ủy phường để xây dựng các kế hoạch, quán triệt, tổ chức, triển khai những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thấm nhuần lời dạy của Bác **“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”**, đồng chí đã nắm bắt, lựa chọn những nội dung thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện; vận dụng linh hoạt dưới nhiều hình thức để triển khai tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật cho đoàn viên thông qua các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động về nguồn, tham quan các khu di tích lịch sử văn hóa...; các hoạt động tình nguyện hưởng ứng Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chương trình Hiến máu nhân đạo... đã thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên và tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân với những việc làm cụ thể, chủ động tham mưu tổ chức Đêm Văn nghệ **“TẾT YÊU THƯƠNG”** gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn phường. Thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, đoàn viên phụ trách việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính, viết giúp cho bà con Nhân dân vào thứ hai hàng tuần tại UBND phường. Vận động các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thường xuyên củng cố đội Ngân hàng máu sống do Đoàn phường quản lý từ năm 2019 đến nay, mỗi năm có trên 100 đơn vị máu được hiến tặng, có nhiều đoàn viên tham gia hiến máu nhiều lần, có bạn hơn 20 lần. Bản thân Thu Nga đã cùng Ban Chấp hành Đoàn phường tổ chức ra quân

tháng thanh niên, chiến dịch hè hằng năm tại các tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường văn minh do Đoàn phường quản lý như vệ sinh và tháo gỡ các bảng quảng cáo treo sai quy định, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải ở khu vực Đồi cát bay, Làng Chài Mũi Né để đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp thu hút khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Trong giao tiếp, ứng xử với các bạn đoàn viên, thanh niên, Thu Nga luôn biết quan tâm, lắng nghe các ý kiến đóng góp, góp ý từ các bạn thanh niên. Những ý kiến hay, sáng tạo sẽ được ghi nhận và phổ biến xuống các bạn đoàn viên. Những ý kiến trái chiều, sẽ kiên nhẫn trả lời và định hướng lại nguyên tắc, hoạt động của Đoàn để từ đó quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đoàn viên, thanh niên ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Từ đó, tuyên truyền tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, triển khai cung cấp thông tin, tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên chưa có việc làm hay có việc làm không ổn định và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về tại địa phương. Hiện nay, Đoàn phường đang quản lý 02 tổ vay vốn với tổng dư nợ hơn 02 tỷ đồng để hỗ trợ cho bà con, thanh niên trên địa bàn có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, đã liên hệ các cơ sở du lịch trên địa bàn phường Mũi Né và Hàm Tiến để giới thiệu việc làm cho những bạn thanh niên chưa có việc làm để ổn định cuộc sống và sắp xếp được thời gian để có thể tham gia hoạt động công tác xã hội của địa phương, kết quả là mỗi năm giới thiệu khoảng 40 bạn thanh niên có việc làm ổn định.

Ông Trần Văn Mây - Phó Bí thư Đảng ủy phường Mũi

Né nhận xét “*Đồng chí Nga là một Bí thư Đoàn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, luôn năng nổ, sáng tạo, đoàn kết, bám sát sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên và Đảng uỷ tổ chức hiệu quả các phong trào của Đoàn và thanh thiếu niên, góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương và là tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên noi theo*”.

Ngoài ra, Thu Nga còn biết cách tìm hiểu những ưu điểm, thế mạnh của từng bạn đoàn viên, thanh niên từ đó sẽ dìu dắt, định hướng cho các bạn thanh niên rèn luyện, phấn đấu tốt hơn theo đúng sở trường của mình. Trên cơ sở năng khiếu của các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ tập hợp lại theo từng nhóm để cùng nhau phát triển và thể hiện bản thân tốt hơn như đã thành lập Câu lạc bộ TCM tuyên truyền các ca khúc cách mạng trong các dịp địa phương tổ chức các ngày Lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, phục vụ bà con nhân ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc; thành lập đội bóng đá mini nam, thường xuyên duy trì tập luyện và giao lưu bóng đá để vừa rèn luyện sức khoẻ tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong đoàn viên thanh niên, nắm bắt được tâm lý của các bạn đoàn viên thanh niên hiện nay, Đoàn phường cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động tình nguyện gắn với giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị khác nhau để tạo thêm nhiều mối quan hệ cho các bạn thanh niên.

Thu Nga đã cùng Ban Chấp hành Đoàn phường hướng dẫn và triển khai các phong trào hành động cách mạng trong lực lượng đoàn viên thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt phong

trào “*Ba trách nhiệm*” trong đoàn viên công chức, viên chức; triển khai phong trào “*Xây dựng văn minh đô thị*” trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn khu phố. Phát động trong đoàn viên, thanh niên thực hiện đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phân việc thanh niên tình nguyện; các chương trình, dự án, đề án, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại địa phương như vận động thu gom quần áo cũ còn sử dụng tốt để tổ chức Gian hàng 0 đồng cho bà con Nhân dân trên địa bàn khó khăn, thiếu thốn có một cái tết đầm ấm, an vui. Trên cơ sở kết quả phấn đấu, rèn luyện của đoàn viên thanh niên, Đoàn phường đã lựa chọn các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, hàng năm hơn 10 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm hơn 50% tổng số đảng viên được kết nạp của Đảng bộ phường.

Thu Nga cũng đã suy nghĩ, tìm tòi nguồn kinh phí cho Đoàn hoạt động, từ đó đã bàn bạc và thành lập hỗ trợ hoạt động gây quỹ Quán BBQ Đoàn Thanh niên tại sân trước CLB Hội Người cao tuổi phường Mũi Né, để tạo thêm kinh phí hoạt động cho Đoàn phường, với nguồn quỹ thu lợi, hàng tháng sẽ trả vào vốn đầu tư 1/3 số lợi nhuận thu được, nhập quỹ của Đoàn 5% trên tổng doanh thu để hỗ trợ kinh phí Đoàn phường, số còn lại sẽ chia lương cho các bạn phụ trách chính, hỗ trợ các bạn thanh niên phụ quán hằng ngày để các bạn có thêm kinh phí và số còn lại cuối cùng sẽ có một nguồn quỹ riêng của quán để xử lý những tình huống cần đến kinh phí. Hoạt động này gây tiếng vang trong tổ chức Đoàn và nhận được

nhiều ủng hộ từ lãnh đạo địa phương đến các phường bạn trong tổ chức Đoàn.

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn và Phong trào thanh, thiếu nhi phường Mũi Né, Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Thu Nga được đánh giá cao bởi sự tâm huyết, năng nổ, trách nhiệm và sáng tạo trong tổ chức các mô hình hoạt động, với tính cách hòa đồng, dễ mến, biết quan tâm và lắng nghe mọi người xung quanh, đồng chí Nga luôn được sự yêu mến, quý mến của các bạn đoàn viên thanh niên. Từ đó, đã tập hợp được thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội, tạo dựng được môi trường lành mạnh để thanh niên trên địa bàn cống hiến sức trẻ, góp phần cùng Đoàn phường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng uỷ và Thành Đoàn giao. Những nỗ lực phấn đấu trong công tác Đoàn và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, đồng chí Nga đã vinh dự nhận được nhiều hình thức khen thưởng các cấp như: Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn giai đoạn 2016 - 2020; Tỉnh Đoàn Bình Thuận tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” hè năm 2017; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Tháng thanh niên” và chiến dịch hè năm 2018; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn giai đoạn 2018 - 2020 và nhiều giấy khen của UBND thành phố Phan Thiết, Đảng uỷ và UBND phường Mũi Né.

Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Bí thư Thành đoàn nhận xét: *đồng chí Nguyễn Thị Thu Nga luôn vui vẻ, nhiệt tình, hăng hái trong tất cả các hoạt động Đoàn. Trong những năm qua, đồng chí đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn phường đổi mới nội*

dung, phương thức hoạt động, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút nhiều thanh niên địa phương tình nguyện tham gia góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ

1. Bí Thư Thành ủy Phan Thiết trao huy hiệu 65 tuổi Đảng

Sáng ngày 13/09/2024, đồng chí Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy Phan Thiết đã đến nhà trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng trước thời hạn cho đảng viên Bùi Thị Vách - thuộc Đảng bộ phường Đức Thắng.

Đồng chí Bùi Thị Vách - sinh năm 1940, vào Đảng chính thức tháng 8/1961. Từ năm 1954 đến tháng 7/1976, bà làm trong Ban liên lạc, sau đó kinh qua nhiều chức vụ trong Đoàn thanh niên và Ngành y tế tại TP. Hải Phòng... Từ tháng 8/1976 đến tháng 10/1996, bà được luân chuyển về công tác tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phan Rang - tỉnh Thuận Hải và bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận - cho đến ngày nghỉ hưu.

Bí thư Thành ủy Phan Thiết - Phạm Văn Nam đã gắn huy hiệu, trao bằng, tặng hoa và chúc mừng đồng chí Bùi Thị Vách được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; mong muốn đồng chí Vách dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cùng con cháu.

2. Lãnh đạo TP. Phan Thiết thăm, tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Sáng ngày 11/9/2024, ông Nguyễn Nam Long- Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết đã đến thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận - phường Phú Tài.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thăm hỏi sức khoẻ, sinh hoạt hàng ngày của các em, chúc các em có một mùa Trung thu vui vẻ, ấm áp, có thêm nhiều niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Các cấp, các ngành của thành phố và toàn xã hội sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các em vượt qua khó khăn. dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Nam Long cũng đã trao quà trung thu, gồm: lồng đèn, bánh, sữa cho các em của Trung tâm.

Hiện nay, ngoài chăm sóc 10 cụ có công cách mạng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận- ở phường Phú Tài còn nhận nuôi dưỡng 14 trẻ em bị bỏ rơi, khuyết tật và con của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

3. Phan Thiết quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3

Thực hiện thư kêu gọi "Ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai" của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; sáng ngày 12/9/2024, Thành uỷ Phan Thiết phối hợp với UBMT thành phố tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3.

Tại buổi quyên góp, ông Phạm Văn Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Phan Thiết đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh. Với tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", mọi

nguồn lực đóng góp vào lúc này là hết sức cần thiết nhằm góp thêm tinh thần và vật chất hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tại buổi quyên góp đã có hơn 80 triệu đồng được lãnh đạo thành phố, các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội và phường, xã của TP. Phan Thiết đóng góp. Số tiền này sẽ được gửi về Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận.

4. Phan Thiết sơ kết hoạt động mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024

Sáng ngày 06/9/2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (BVANTQ) TP. Phan Thiết tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động mô hình trong Phong trào này trên địa bàn thành phố năm 2024, ông Nguyễn Nam Long- PCT UBND TP. Phan Thiết chủ trì hội nghị.

Tính đến nay, tổng số mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng” đảm bảo An ninh trật tự (ANTT) đang được duy trì hoạt động trên địa bàn 18 phường, xã là 96 mô hình; khối cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang duy trì hoạt động là 54 mô hình. Việc xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động của các mô hình cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn 163 ngày 17/01/2023 của BCĐ về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân BVANTQ tỉnh Bình Thuận. Qua công tác xây dựng mô hình và Phong trào Toàn dân BVANTQ, Nhân dân đã tích cực cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an điều tra, khám phá bắt nhiều đối tượng có lệnh truy

nã, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, xoá hàng chục tụ điểm phức tạp về ANTT, góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Phan Thiết có chuyển biến rõ nét, thực sự góp phần thiết thực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Trong thời thời gian tới để các mô hình hoạt động hiệu quả hơn, PCT UBND TP. Phan Thiết Nguyễn Nam Long đề nghị: Công an thành phố làm tốt vai trò thường trực tham mưu cho BCĐ thành phố về nội dung, chương trình sinh hoạt định kỳ giúp BCĐ đề ra nhiệm vụ sát với nội dung nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ, gắn với đánh giá công tác xây dựng, nhân rộng, duy trì và hiệu quả hoạt động các mô hình. BCĐ Phong trào các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo để đảm bảo các mô hình hoạt động chất lượng, hiệu quả, đúng định hướng; qua đó, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế và đề xuất nhân rộng các mô hình hay, góp phần phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm và đảm bảo ANTT tại địa phương, đơn vị...

Dịp này, Công an tỉnh và UBND TP. Phan Thiết khen thưởng cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích trong sơ kết mô hình “Tự phòng, tự quản” trong Phong trào Toàn dân BVANTQ tại địa bàn cơ sở năm 2024.

5. Năm 2025 TP Phan Thiết dự kiến có 227 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự và Công an Nhân dân

Chuẩn bị giao quân vào đầu năm 2025, Hội đồng NVQS TP Phan Thiết vừa có thông báo dự kiến chỉ tiêu, thời gian

tuyển chọn và gọi công dân vào Quân đội Nhân dân và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2025 cho các phường xã, nhằm tạo điều kiện để HĐNVQS các phường xã chủ động, tạo điều kiện và hoàn thành tốt công tác này từ nay đến ngày giao quân.

Dự kiến chỉ tiêu giao quân 2025 của TP Phan Thiết là 227 công dân, trong đó có 181 công dân thực hiện NVQS và 46 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; thời gian giao quân dự kiến trong tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2025 khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng NVQS tỉnh giao chỉ tiêu cho TP Phan Thiết.

Được biết, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện NVQS và tham gia NVCAND năm 2025, đến đầu tháng 9/2024, TP Phan Thiết đã hoàn thiện công tác xét duyệt cấp xã phường và chuẩn bị cho HĐNVQS TP xét duyệt 2 cấp vào cuối tháng 9 này; sau đó tháng 10/2024 thực hiện khâu sơ tuyển và tháng 11/2024 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho công dân.

6. Thành uỷ Phan Thiết họp nghe tổ chức các hoạt động kỷ niệm những Ngày lễ lớn trong năm 2025

Sáng ngày 23/9/2024, ông Nguyễn Văn Luân - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các Ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025. Tham dự còn có ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Nam Long - PCT UBND thành phố, cùng lãnh đạo

các Ban Xây dựng Đảng Thành uỷ và lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã thông qua các hoạt động chào mừng cũng như định hướng tuyên truyền đối với cột mốc sự kiện lịch sử và kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm 2025. Trong đó có kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930), 50 năm Ngày giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước (30/4/1975) gắn với kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng quê hương Phan Thiết- Bình Thuận (19/4/1975); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945). Kỷ niệm năm tròn Ngày thành lập, Ngày truyền thống của các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể TW, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm Ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Công tác tuyên truyền đối với các Ngày lễ, kỷ niệm này bằng cách cổ động trực quan, các ấn phẩm và trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, hội thảo...

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Luân- Phó Bí thư thường trực Thành uỷ- Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết đề nghị: Đối với các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng trong năm 2025, ngoài các hoạt động cùng với tỉnh thì UBND thành phố cần rà soát lại các hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo điểm nhấn riêng biệt và mang tính biểu tượng, lâu dài của thành phố. Năm 2025 là năm Đại hội Đảng các cấp, vì vậy, Phó Bí thư thường

trực Thành uỷ đề nghị các các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đăng ký các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này...

VI- VĂN BẢN MỚI

1. Nghiêm cấm hành nghề công tác xã hội để trục lợi

Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2024/NĐ-CP về công tác xã hội; trong đó, quy định cụ thể 6 hành vi bị nghiêm cấm trong công tác xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2024.

Theo Nghị định 110/2024/NĐ-CP, công tác xã hội là hoạt động hỗ trợ cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội. Đối tượng công tác xã hội là cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội (sau đây gọi là đối tượng).

Công tác xã hội có chức năng hỗ trợ phòng ngừa; can thiệp, trị liệu; hỗ trợ phục hồi, phát triển đối tượng nhằm bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hạnh phúc của người dân; góp phần bảo đảm thực hiện quyền, nhân phẩm, giá trị của con người, công bằng và bình đẳng xã hội theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định rõ 6 hành vi bị nghiêm cấm trong công tác xã hội:

Cung cấp, công bố, tiết lộ, phá hủy thông tin, dữ liệu cá nhân của đối tượng mà không được sự đồng ý của đối tượng hoặc người giám hộ hoặc người đại diện trừ trường hợp cơ quan, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Từ chối cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Lợi dụng việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội để trục lợi hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Lợi dụng hành nghề công tác xã hội để trục lợi chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân.

Thu các khoản chi phí, lợi ích ngoài khoản thù lao và chi phí được thỏa thuận thống nhất với tổ chức, cá nhân trong hợp đồng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Lợi dụng hành nghề công tác xã hội, cung cấp dịch vụ công tác xã hội để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nghị định quy định cụ thể về dịch vụ công tác xã hội. Đây là dịch vụ do tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp hoạt động công tác xã hội thực hiện nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội của cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng.

2. Quy định đánh số, gắn biển số nhà tại khu vực đô thị, nông thôn

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2024/TT-BXD quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ 15/10/2024. Trong đó quy định rõ cách đánh số nhà tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn.

Theo đó, Thông tư quy định, đánh số nhà mặt đường, phố được sử dụng dãy số tự nhiên (1, 2, 3..., n) với thứ tự từ số nhỏ

đến số lớn theo chiều quy định. Nhà bên trái lấy số lẻ (1, 3, 5, 7...), nhà bên phải lấy số chẵn (2, 4, 6, 8...).

Trường hợp một nhà có cửa mở ra hai đường, phố khác nhau thì nhà đó được đánh số theo đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn; nếu các đường, phố có mặt cắt ngang tương đương thì đánh số nhà theo đường, phố có cửa chính vào nhà hoặc đánh số theo đường, phố đã được đánh số liên tục.

Chiều đánh số nhà mặt đường, phố thực hiện theo quy định sau đây: Chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc.

Trường hợp đường, phố đặc thù không thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này thì chiều đánh số nhà do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định (ví dụ: đường, phố dạng hướng tâm thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ trung tâm thành phố, tỉnh, quận, huyện, thị xã, thị trấn hướng ra phía ngoài trung tâm).

Các đường, phố đã được đánh số nhà trước khi Thông tư này có hiệu lực thì giữ nguyên chiều đánh số nhà.

Đối với đường, phố chưa có nhà xây liên tục (còn đất trống), UBND cấp huyện căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng trên tuyến đường, phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đánh số nhà và đảm bảo có số nhà dự phòng đối với nhà, công trình cho tuyến đường, phố đó; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng về tuyến đường, phố thì UBND cấp huyện quyết định tổ chức thực hiện đánh số và gắn biển số nhà để đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực.

Trường hợp phát sinh nhà chưa được đánh số nằm giữa hai nhà đã được đánh số liên tục trên đường, phố thì các nhà mới phát sinh được lựa chọn đánh số theo một trong 02 cách sau:

Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và chữ cái in hoa tiếng Việt (A, B, C,...), bắt đầu từ chữ A (ví dụ: số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20A, 20B, 20C, ...);

Đánh số bằng tên ghép của số nhà nhỏ hơn và dấu gạch ngang và số tự nhiên, bắt đầu từ số 1 (ví dụ: số nhà phát sinh giữa hai nhà số 20 và số 22 thì đánh số 20-1, 20-2, 20-3, ..., 20-24, 20-25, ..., 22).

Đối với đoạn đường, phố mới xây dựng kéo dài phía cuối của đường, phố thì thực hiện đánh số nhà tiếp theo số nhà cuối cùng đã đánh của đường, phố đó theo quy định của Thông tư này.

Đánh số nhà trong ngõ được thực hiện theo quy định sau đây: Trường hợp ngõ chưa có tên riêng: tên ngõ được đặt tên theo số nhà mặt đường, phố nằm kề ngay trước đầu ngõ (có số nhà nhỏ hơn).

Chiều đánh số nhà trong ngõ: trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường, phố và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố mà ngõ mang tên đến cuối ngõ.

Trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường, phố và chưa được đặt tên thì chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngõ.

Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường, phố thì

chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phỏ đến nhà cuối ngõ.

Đánh số nhà trong ngách được thực hiện theo quy định sau đây: Trường hợp ngách chưa có tên riêng: tên ngách được đặt tên theo số nhà mặt ngõ nằm kề ngay trước đầu ngách (có số nhà nhỏ hơn).

Chiều đánh số nhà trong ngách: trường hợp ngách nối thông giữa hai ngõ và đã đặt tên thì lấy chiều từ nhà đầu ngách sát với ngõ mà ngách mang tên đến cuối ngách; trường hợp ngách nối thông giữa hai đường và chưa được đặt tên thì chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngách sát với đường có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngách. Trường hợp ngách chỉ có một đầu thông ra ngõ thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngách sát với ngõ đến nhà cuối ngách.

Trường hợp nhà trong ngõ, ngách có tính chất đặc thù thì Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đánh số.

BAN TUYÊN GIÁO